



HƠN 1.000 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ, ĐOÀN VIÊN, HỌC SINH THAM GIA LỄ CHÀO CỜ THÁNG 9

2

CON SỐ - SỰ KIỆN

175.200

lượt khách lưu trú
trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9;
doanh thu từ khách du lịch
ước đạt 756,3 tỷ đồng.



Háo hức bước vào NĂM HỌC MỚI

• Cô và trò Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) trong ngày tựu trường.
Ảnh: THIÊN TÂM

Trang 5

Góc khuất của bóng đá trẻ Khánh Hòa

Kỳ 1: Nhiều sai phạm
ở các đội bóng đá trẻ



• Các cầu thủ đội bóng đá U17.

8

SỔ TAY GIỮ VỮNG THƯƠNG HIỆU DU LỊCH

ĐẠI HẢI

Nói đến phát triển du lịch bền vững ở một địa phương, chắc hẳn ai cũng mong muốn đạt mục tiêu thu hút được lượng du khách tăng đều hàng năm, chất lượng phục vụ và chất lượng sản phẩm du lịch ngày càng nâng cao... để khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch trong và ngoài nước. Khánh Hòa cũng đang nỗ lực trên đường xây dựng thương hiệu du lịch vươn tầm khu vực và quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững theo Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18-5-2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

XEM TIẾP TRANG 2



HƠN 1.000 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ, ĐOÀN VIÊN, HỌC SINH THAM GIA LỄ CHÀO CỜ THÁNG 9

Sáng 2-9, tại Quảng trường 2 tháng 4 (TP. Nha Trang), UBND TP. Nha Trang tổ chức Lễ chào cờ tháng 9, kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2024) và

Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2024). Tham gia lễ chào cờ có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thu Mai

- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Văn Mừng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo và hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường, học viện quân đội trên địa bàn thành phố được nghe lại Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập đầy xúc động. Đồng thời, dành một phút mặc niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, cố

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau nghi lễ chào cờ, các đại biểu tham dự cùng ôn lại truyền thống hào hùng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Qua đó, để thế hệ hôm nay nhận thức sâu sắc hơn những giá trị lịch sử, thành tựu to lớn; khẳng định sự đổi mới đúng đắn, hội nhập và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ đó, xác định trách nhiệm, vai trò của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ chào cờ, ông Trần Minh Chiến - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, cả hệ thống chính trị của thành phố sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa sự đoàn kết, quyết liệt trong mọi hành động, đổi mới tư duy, thay đổi tác phong, lề lối làm việc, "Xem người dân là đối tượng phải phục vụ, xem doanh nghiệp là động lực, là nguồn lực cho quá trình phát triển". Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng rất mong nhận được sự chung tay, góp sức của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển chung của Nha Trang tươi đẹp.

Đ.LÂM



● Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia lễ chào cờ.

HỖ TRỢ ĐẾN 1 TỶ ĐỒNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI

Từ ngày 20-9, cơ sở chăn nuôi có thể được hỗ trợ lên đến 1 tỷ đồng để xử lý chất thải. Đây là nội dung có trong Nghị định 106/2024/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1-8-2024.

Cụ thể, từ ngày 20-9 tới, tổ chức, cá nhân chăn nuôi được hỗ trợ không quá 50% giá trị sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ cụ thể, 5 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi nông hộ, 50 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 100 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Đồng thời, hỗ trợ không quá 50% giá trị công trình khí sinh học xử lý chất thải chăn nuôi. Mức hỗ trợ tối đa là 7 triệu đồng/công trình đối với chăn nuôi nông hộ, 300 triệu đồng/công trình đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ và vừa, 1 tỷ đồng/

công trình chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Ngoài ra, nghị định cũng hỗ trợ không quá 30% chi phí mua vật tư, thiết bị, chi phí xét nghiệm để khuyến khích chăn nuôi theo tiêu chí an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Mức hỗ trợ tối đa là: 20 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi nông hộ, 50 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, 70 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 200 triệu đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

Điều kiện áp dụng là tổ chức, cá nhân phải chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi; xây dựng mới công trình khí sinh học đáp ứng đúng hướng dẫn kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý chất thải...

XUÂN LOAN
(Theo chinhphu.vn)

4 ngày nghỉ lễ:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ HƠN 2.000 TRƯỜNG HỢP

Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 31-8 đến 3-9), bệnh viện đã thực hiện khám và tiếp nhận điều trị cho hơn 2.000 trường hợp. Trong đó, có 72 ca do tai nạn giao thông, 83 ca do tai nạn sinh hoạt, lao động, 13 ca do ẩu đả...

Trong tổng số ca vào viện khám, có gần 600 ca nhập viện điều trị nội trú. Sau khi thực hiện cấp cứu ban đầu, trong số ca nhập viện, có 77 ca được chuyển mổ cấp cứu; các ca còn lại, tùy vào các bệnh lý được chuyển về các khoa để tiếp tục điều trị. Trong đó, bệnh nhi, người già nhập viện vì các bệnh lý

chiếm tương đối cao, chiếm gần 1/2 tổng số ca nhập viện. Trong 4 ngày lễ, bệnh viện đã sử dụng hơn 230 đơn vị máu và chế phẩm máu để điều trị cho bệnh nhân.

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, số ca vào khoa trong những ngày qua có tăng nhẹ so với ngày thường. Riêng đối với những ca chỉ định mổ cấp cứu, phần nhiều là những ca bệnh thông thường. Đối với những trường hợp bị tai nạn giao thông, ẩu đả, số ca phải nhập viện điều trị nội trú chiếm gần 1/2, còn lại được theo dõi và cho về trong ngày.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế về việc đảm bảo công tác khám,

chữa bệnh trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, các bệnh viện công và tư trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ lịch trực theo 4 cấp: Trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ; tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư y tế bảo đảm khả năng cao nhất trong việc tiếp nhận điều trị người bệnh. Đồng thời, tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh... Nhờ đó, công tác thu dung và điều trị cho bệnh nhân trong 4 ngày nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh luôn được kịp thời, đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

NA LY

GIỮ VỮNG...

TIẾP THEO TRANG 1

Lâu nay, du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã có thương hiệu, có tiếng tăm trên bản đồ du lịch trong nước, từng bước mở rộng ra khu vực và thế giới. Để đẩy mạnh phát triển du lịch, đầu năm nay, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2024. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu doanh thu du lịch cả năm đạt 40.100 tỷ đồng; tổng lượt khách lưu trú hơn 9 triệu lượt khách. Với mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, ngành Du lịch Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả để thu hút du khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Theo đó, các hoạt động xúc tiến du lịch được quan tâm đẩy mạnh.

Từ đầu năm đến nay, nhiều đoàn của tỉnh đã có những chuyến công tác nước ngoài để xúc tiến thu hút đầu tư, giới thiệu về hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Qua đó, gọi mời, thu hút các nhà đầu tư lớn của nước ngoài nói chung, thu hút đầu tư về du lịch và khách du lịch nói riêng. Mặt khác, Khánh Hòa tiếp tục phát huy kết quả kích cầu du lịch "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam - Nha Trang Biển gọi", tập trung nhiều chính sách kích cầu để tăng trưởng thị trường khách du lịch nội địa và thị trường khách quốc tế, đặc biệt là những thị trường có lượng khách lớn đến Khánh Hòa từ sau đại dịch Covid-19 đến nay và những thị trường khách tiềm năng. Cụ thể như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Ấn Độ, Nhật Bản...

Nhờ sự năng động trong hoạt động xúc tiến, cũng như nhiều giải pháp thúc đẩy nâng cao chất

lượng sản phẩm du lịch, truyền thông về các điểm đến, trong 8 tháng năm 2024, du lịch Khánh Hòa đã tăng trưởng ấn tượng về lượt khách. Ước tính đến nay, tỉnh đã thu hút được hơn 8 triệu lượt khách. Như vậy, mục tiêu đạt 9 triệu lượt khách trong năm 2024 chỉ còn là vấn đề thời gian, khi chúng ta còn đến 4 tháng nữa mới kết thúc năm. Tính riêng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, mặc dù không phải là cao điểm du lịch (do nhiều gia đình, công ty đã tổ chức du lịch trong các tháng hè và đây cũng đang là thời điểm cận ngày nhập học của học sinh) nhưng lượng khách đến Khánh Hòa vẫn tăng. Ước tính từ ngày 31-8 đến 3-9, tỉnh đón hơn 175.200 lượt khách lưu trú, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xác định phát triển du lịch có mùa cao điểm, mùa thấp điểm, nhưng ngành Du lịch Khánh Hòa luôn chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực phục vụ du khách trong mọi điều kiện; nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí luôn có những sản phẩm mới lạ để đem lại trải nghiệm thú vị cho khách du lịch. Được biết, trong thời gian tới, du lịch Khánh Hòa tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án: "Xây dựng và quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa gắn với hoạt động xúc tiến, thu hút tăng trưởng thị trường du khách quốc tế trọng điểm", "Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa", "Chiến lược kích cầu du lịch Khánh Hòa năm 2022 - 2030 và tầm nhìn đến 2030", "Đề tài "Mô hình phát triển du lịch bền vững với sự tham gia của cộng đồng tại Khánh Hòa"... Qua đó, tiếp tục thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các thị trường khách, khẳng định và giữ vững thương hiệu du lịch của tỉnh.

Đ.H

TIN VĂN

Theo kế hoạch vừa được UBND thị xã Ninh Hòa ban hành, từ nay đến cuối năm 2024, trên địa bàn thị xã sẽ có 212 lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng với các nghề như: Trồng cây ăn quả; trồng cây lương thực, thực phẩm; kỹ thuật chăn nuôi bò, gà, tôm thẻ chân trắng... Kinh phí đào tạo là 361 triệu đồng từ nguồn dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 (Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) dùng để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Ninh Hòa. Việc đào tạo được ưu tiên cho lao động nông thôn tham gia các vùng nguyên liệu; lao động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn thị xã. (H.Đ)

Hội Phụ nữ phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang) và Nhóm thiện nguyện Tâm Đức vừa khởi công sửa chữa nhà ở cho bà Nguyễn Thị Hải (55 tuổi) thuộc hộ cận nghèo của phường, với kinh phí khoảng 70 triệu đồng từ nguồn vận động của các tổ chức, cá nhân và từ gia đình. (Hong Minh)

Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh vừa chủ trì cuộc họp với Ban Đối mới và Phát triển doanh nghiệp (DN) tỉnh để sơ kết công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DN nhà nước. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Hữu Hoàng đã thống nhất tạm dừng cổ phần hóa tại một số DN để tái cơ cấu, tránh thất thoát nguồn vốn của Nhà nước.

TẠM DỪNG CỔ PHẦN HÓA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

Nhiều khó khăn khi cổ phần hóa

Tại cuộc họp này, các thành viên trong Ban Đối mới và Phát triển DN tỉnh đã nêu lên những khó khăn khi thực hiện cổ phần hóa DN nhà nước trong thời gian qua và nhận định, nếu tiếp tục cổ phần hóa trong thời điểm hiện tại thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dễ dẫn đến nguy cơ thất thoát vốn của Nhà nước. Đồng thời đề nghị, thay vì tiếp tục cổ phần hóa, tỉnh nên xem xét tạm dừng để DN tái cơ cấu, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; khi nâng cao được giá trị DN mới tiếp tục cổ phần hóa.

Như trường hợp của Tổng Công ty Khánh Việt, UBND tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chưa thực hiện cổ phần hóa trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tập trung khắc phục các vi phạm do liên doanh, liên kết trong thời gian trước, tránh nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước. Ông Vinh Thông - Giám đốc Sở Tài chính khẳng định: "Thực tế cho thấy, việc tạm dừng cổ phần hóa tại Tổng Công ty Khánh Việt là rất hiệu quả. Bởi từ đầu năm đến nay, các công ty con của Khánh Việt trước đây kinh doanh bị lỗ nay đã bắt đầu có lãi. Đây chính là tiền đề cho việc sắp xếp, cơ cấu lại DN. Việc tạm dừng cổ phần hóa đã giúp Tổng Công ty Khánh Việt bảo toàn và phát triển vốn DN, phần đầu hoàn thành vượt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước hàng năm. Vì thế, đề nghị UBND tỉnh sớm có giải trình về vấn đề này lên Thủ tướng Chính phủ".

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trình UBND tỉnh về việc chưa thực hiện thoái vốn Nhà nước 10,68% tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang; tiếp tục duy trì mô hình hiện tại của Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; chưa chuyển đổi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.



● Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hữu Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp.

Tương tự, Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương được đánh giá chưa nên cổ phần hóa vào giai đoạn hiện nay. Điều này là nhằm tránh những khó khăn như Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa từng gặp phải trong quá trình cổ phần hóa trước đây. Ông Đỗ Anh Thy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, mô hình cổ phần hóa không phù hợp với 2 DN này. Bởi đây là 2 DN quản lý nhiều diện tích rừng của tỉnh. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty này, Nhà nước vẫn phải nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Thực tế cho thấy, từ năm 2016 đến nay, việc Nhà nước nắm giữ 100% vốn ở 2 DN

rất phù hợp với tính chất đặc thù của công ty lâm nghiệp, đạt được hiệu quả về công tác quản lý đất đai và tài nguyên rừng, bảo toàn và phát triển vốn, tăng giá trị việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo cho người dân địa phương và giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng bảo toàn vốn Nhà nước

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Hữu Hoàng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt là cần bảo toàn vốn Nhà nước tại các DN; thống nhất xem xét tạm dừng cổ phần hóa ở một số DN theo đề xuất.

Để triển khai việc này, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty Khánh Việt và lấy ý kiến các sở, ngành để tham mưu văn bản giải trình Chính phủ về việc xin tạm dừng cổ phần hóa. Đồng thời, đôn đốc Tổng Công ty Khánh Việt tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ về việc cơ cấu lại DN, tiếp tục thực hiện các phương án sản xuất, kinh doanh đối với các công ty con theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mặt

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án cơ cấu Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng duy trì hình thức công ty TNHH Một thành viên, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. UBND tỉnh cũng trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yển sào Khánh Hòa theo hướng này. Đối với Tổng Công ty Khánh Việt, UBND tỉnh có văn bản báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chưa thực hiện cổ phần hóa; đồng thời rà soát, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình hoạt động, triển khai phương án khắc phục, giám lỗi của các công ty con, công ty liên kết với Tổng Công ty Khánh Việt.

khác, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, tổng hợp ý kiến của các thành viên trong Ban Đối mới và Phát triển DN tỉnh, hoàn thiện các báo cáo của UBND tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ về các phương án cơ cấu lại DN trên địa bàn tỉnh; tiếp tục bổ sung các nội dung mới, hoàn thiện kế hoạch sắp xếp lại DN nhà nước, DN có vốn Nhà nước trong giai đoạn 2021 - 2025 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng chí Lê Hữu Hoàng cũng đề nghị các sở, ngành cần tăng cường trách nhiệm, kịp thời cho ý kiến đối với kế hoạch cơ cấu lại DN khi có yêu cầu; tiếp tục theo dõi, nhắc nhở và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan trong công tác quản lý DN, tái cơ cấu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

ĐÌNH LÂM

Dịp lễ 2-9:

KHÁCH THAM QUAN, MUA SẮM TẠI CÁC SIÊU THỊ TĂNG KHOẢNG 5 - 15%

Trong các ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Nha Trang, người dân đến tham quan, mua sắm, ăn uống khá nhộn nhịp. Trong đó, khách tập trung mua nhiều ở những mặt hàng bánh, kẹo, rau củ quả, trái cây, sữa, nước giải khát và các mặt hàng thời trang áo quần. Các siêu thị, trung tâm thương mại đều tổ chức các chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn từ 10 - 50% cho nhiều mặt hàng nhằm

kích cầu người tiêu dùng. Đồng thời, áp dụng các chương trình ưu đãi mua 2 tặng 1; mua 2 tặng 1; mua 3 tặng 1; bán đồng giá sản phẩm...

Ngoài ra, dịp này một số siêu thị như: Go!, Co.opmart còn triển khai chương trình giới thiệu và tôn vinh hàng Việt với việc giảm giá sâu nhiều mặt hàng và tổ chức các lễ hội trái cây, rau củ, góp phần kích cầu tiêu dùng hàng Việt. Theo đại diện một số siêu thị, riêng 4 ngày nghỉ lễ, lượng khách tới mua sắm tăng

khoảng 5 - 15% (tùy siêu thị); trong đó có những thời điểm trong ngày lượng khách tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

Trong khi đó, tại các chợ truyền thống trên địa bàn thành phố, lượng khách đến mua sắm không nhiều. Giá cả hàng hóa tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chỉ một số loại rau xanh giá tăng nhẹ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg; thủy sản tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg.

C.VÀN



● Người dân mua thủy sản tại chợ Vinh Ngọc sáng 3-9.

QUYẾT LIỆT CHỐNG KHAI THÁC IUU

Dự kiến trong tháng 10-2024, Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ lần thứ 5 đến Việt Nam kiểm tra việc khắc phục “thẻ vàng” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, tỉnh kiên quyết xử lý đến cùng các vi phạm, nỗ lực triển khai tốt công tác chống khai thác IUU.



● Ngư dân cập Cảng Hòn Rớ (TP. Nha Trang) chuẩn bị đá lạnh cho chuyến vươn khơi khai thác thủy sản.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Những năm qua, Khánh Hòa đã quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp mạnh chống khai thác IUU. Qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực, được nhiều đoàn kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, trong lần thứ 4 khi Đoàn thanh tra của EC đến kiểm tra tại tỉnh đã phát hiện, nghi ngờ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vi phạm IUU. Liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp về chống khai thác IUU do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì mới đây, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tỉnh tập trung triển khai các biện pháp mạnh xử lý các vi phạm IUU nhằm góp phần cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC. Đối với kết quả công tác điều tra, xác minh liên quan đến hồ sơ xác nhận, chúng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác của 3 doanh nghiệp theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 4, tỉnh đã có quyết định buộc Công ty TNHH T&H Nha Trang thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định với số

tiền hơn 256 triệu đồng, Công ty TNHH T&H Nha Trang không còn hoạt động chế biến thủy sản để xuất khẩu đi các thị trường thế giới; UBND tỉnh đã có văn bản gửi tỉnh Bình Định đề nghị xử lý nghiêm hành vi xác nhận không đúng quy định về nguồn gốc thủy sản từ khai thác bốc dỡ tại Cảng cá Tam Quan, phía tỉnh Bình Định đã xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan. Đối với Công ty TNHH Thịnh Hưng và Công ty TNHH Cát Tiên, các nguồn nguyên liệu cho các lô hàng cá kiểm có sản lượng cao bất thường là do Cảng cá Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gom sản lượng khai thác của nhiều tàu cá vào 1 tàu cá để cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; UBND tỉnh đã có công văn gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho khởi tố 2 vụ việc đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Cảng cá Hưng Thái và Cảng cá Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền.

Đối với 2 tàu cá nhập khẩu, đến nay, tàu HAVUCO 01 đã được phá dỡ thành phế liệu, chủ tàu đã thực hiện thủ tục xóa đăng ký tàu cá này. Đối với tàu HAVUCO 02, đến nay đã xóa đăng ký và thực hiện xong thủ tục mua bán, thuộc tài sản của Công ty TNHH Thủy sản Sun Long của Tonga; Bộ NN-PTNT đang tiếp tục trao đổi với cơ quan thẩm quyền của Tonga để nghị xem xét một cách kỹ lưỡng trong việc cấp giấy đăng ký mới cho tàu này mới được phép rời khỏi vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh xử lý đến cùng các vi phạm mà Đoàn thanh tra của EC đã chỉ ra, các vi phạm khác trong lĩnh vực thủy sản cũng được các lực lượng chức năng của tỉnh xử lý nghiêm. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, lực lượng của Chi cục Thủy sản, Biên phòng và các địa phương đã thường xuyên phối hợp mở các đợt cao điểm để tuần tra, kiểm tra, xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm về khai thác IUU trên các vùng biển: Nha Trang, Cam Ranh, Ninh Hòa, Vạn Ninh. Qua đó, đã

phát hiện, xử phạt 14 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng.

Tháo gỡ những khó khăn

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực song công tác chống khai thác IUU của tỉnh vẫn còn một số khó khăn liên quan đến công tác quản lý đội tàu. Cụ thể, toàn tỉnh có 122 tàu cá thường xuyên chuyển ngư trường, hoạt động ngoài tỉnh; 188 tàu cá ngừng dịch vụ kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (phần mềm eCDT) để theo dõi, kiểm soát tính minh bạch, hợp pháp theo quy định về công tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác đang gặp một số khó khăn do phần mềm mới đưa vào ứng dụng, các tính năng còn chưa ổn định; ngư dân thao tác chưa thành thạo, khai sai thông tin về loài, sản lượng; cơ sở dữ liệu tàu cá giữa thực tế và trên hệ

thống chưa được đồng bộ, kịp thời; các tính năng của hệ thống hiện chưa đầy đủ để đáp ứng tất cả các khâu phát sinh thực tế trong quá trình chế biến xuất khẩu thủy sản, như: Mua bán qua nhiều khâu, sản phẩm đã chế biến ra nhiều thành phẩm...

Theo lãnh đạo Sở NN-PTNT, để quản lý đội tàu thường xuyên chuyển ngư trường hoạt động ngoài tỉnh, các địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nắm bắt thông tin, khu vực hoạt động; các cơ quan chức năng của tỉnh thường xuyên liên hệ với lực lượng chức năng tỉnh bạn để phối hợp quản lý hoạt động của các tàu này. Đối với những tàu cá ngừng dịch vụ kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá, UBND các địa phương ven biển phối hợp với các đơn vị liên quan nắm chắc vị trí tàu cá ngừng sử dụng dịch vụ VMS, tàu chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; thường xuyên cập nhật vị trí hiện tại của các tàu cá, yêu cầu các chủ tàu cá không được hoạt động khai thác thủy sản khi chưa thực hiện đầy đủ các quy định về IUU. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang nỗ lực khắc phục các khó khăn để triển khai phần mềm eCDT.

Để thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh đã kiến nghị Bộ NN-PTNT có hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống eCDT; có ý kiến đối với các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, khắc phục sự cố mất tín hiệu kết nối khi tàu cá khai thác trên biển, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác xác minh, xử lý tàu cá mất kết nối...

✍️ HẢI LĂNG

PHẢN HỒI

ĐÃ KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ BÁO NÊU

Mục Tiếng nói nhân dân trên Báo Khánh Hòa thứ Ba, ngày 27-8 phản ánh, trên Quốc lộ 26, đoạn qua thôn Bình Thành (xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa) có dựng bảng tuyên truyền “Vì môi trường xanh - sạch - đẹp, đổ rác đúng nơi quy định” nhưng đã bị cây xanh che khuất một phần. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương đã kiểm tra và phát dọn thông thoáng để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền và mỹ quan.

✍️ KIM SƠN

TIẾNG NÓI NHÂN DÂN



CẦN ĐẶT THÊM THÙNG THU GOM RÁC

Trên vỉa hè đường Trịnh Hoài Đức (phường Vinh Hòa, TP. Nha Trang) đoạn gần cổng Trường THCS Lý Thái Tổ, có đặt thùng thu gom rác nhưng rác quá đầy nên người dân bỏ rác bừa bãi trên vỉa hè gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan và ảnh hưởng đến người đi bộ (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và cho đặt thêm thùng thu gom rác để giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực này.

✍️ NHÀ UYÊN

Những ngày này, khắp các trường học đã rộn ràng không khí chuẩn bị cho năm học 2024 - 2025. Trường, lớp thêm sạch, đẹp, khang trang, thầy và trò đã sẵn sàng hành trang và tâm thế đón chào năm học mới với những kỳ vọng mới.

H.NGÂN

Đầu tư trường, lớp khang trang

Gặp lại bạn bè sau 3 tháng nghỉ hè, học sinh (HS) Trường THCS Ngô Gia Tự (thị xã Ninh Hòa) hớn hờ mừng vui khi thấy diện mạo trường đã được khoác màu áo mới. Với những HS lớp 6, chút ngỡ ban đầu trong ngày tựu trường ở môi trường học tập mới dần nhường chỗ cho sự háo hức xen lẫn tò mò khi được các thầy cô giới thiệu về nhà trường, làm quen với nền nếp học tập, tìm hiểu về các môn học và hoạt động giáo dục. Thầy Lê Duy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm học mới, trường có 10 lớp với 392 HS. Trường được xây mới 8 phòng; sửa chữa dãy nhà hành chính và 12 phòng học, với tổng kinh phí đầu tư 6,7 tỷ đồng. Cơ sở vật chất mới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà trường trong công tác tổ chức dạy học, nhất là việc nâng cao chất lượng giảng dạy các môn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường đã sắp xếp, bố trí lại giáo viên (GV) bộ môn cho phù hợp, các GV được tập huấn trong hè để dạy sách giáo khoa lớp 9 chương trình mới.

Từ nguồn kinh phí 4 tỷ đồng của ngân sách huyện, Trường Tiểu học Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) vừa được xây mới thêm 4 phòng chức năng. Sắp tới, trường sẽ tiếp tục được đầu tư xây thêm nhà bảo vệ, nhà vệ sinh dành cho HS, tường rào, sân trường... với kinh phí 2 tỷ đồng để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Thầy Nguyễn Cảnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường có 241 HS, trong đó gần 90% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Sự quan tâm đầu tư của



● Cô và trò Trường Tiểu học Phước Tiến (TP. Nha Trang) trong ngày tựu trường khối lớp 1. Ảnh: THIÊN TÂM

các cấp, ngành sẽ giúp nhà trường có điều kiện tốt hơn để nâng cao chất lượng dạy và học. Tính chung trên địa bàn huyện Khánh Sơn, có 7 trường được đầu tư xây dựng, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị dạy học, với tổng nguồn vốn 96,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, một số công trình không kịp hoàn thành để đưa vào khai giảng do thời gian thực hiện trong 2 năm (2024 và 2025). “Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã chỉ đạo các trường có giải pháp tạm thời để đảm bảo điều kiện học tập cũng như hoạt động của nhà trường, đồng thời giao cho các đơn vị thi công có phương án đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình”, ông Phan Văn Thoại - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Khánh Sơn cho biết.

Ở các địa phương khác, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới cũng được quan tâm đầu tư. Năm học này, TP. Cam Ranh đầu tư xây mới, sửa chữa 24 hạng mục công trình của 23 trường học và mua sắm trang thiết bị dạy học cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cam Ranh, với tổng mức đầu tư 70,1 tỷ đồng. Huyện Diên Khánh đầu tư

Háo hức bước vào năm học mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh sửa chữa từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 8 công trình còn lại từ nguồn ngân sách tỉnh.

Sắp xếp lại đội ngũ giáo viên

Trước thềm năm học mới, khó khăn lớn nhất mà ngành Giáo dục tỉnh đang gặp phải là tình trạng thiếu GV. Theo thống kê của Sở GD-ĐT, toàn tỉnh thiếu 659 GV so với chỉ tiêu được giao ở các cấp học từ mầm non đến THPT. Quy định phải tuyển dụng hết số lượng biên chế công chức, viên chức được giao theo Nghị định số 111/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

XEM TIẾP TRANG 10



● Niềm vui của học sinh trong ngày tựu trường. Ảnh: THIÊN TÂM

xây dựng, sửa chữa 17 trường với tổng nguồn vốn hơn 59 tỷ đồng, trong đó đã hoàn thành 9 công trình phục vụ cho năm học mới. Trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, một số công trình đã xong, số còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 9 và 10. Tại TP. Nha Trang, các công trình xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa đã hoàn thành phục vụ cho năm học mới, trong đó xây dựng mới Trường THCS Thái Nguyên, xây dựng Trường THCS Lý Thái Tổ (giai đoạn 2) với tổng kinh phí hơn 116,8 tỷ đồng. Tại huyện Cam Lâm, Trường Mẫu giáo Hòa Mi đang triển khai xây dựng 4 phòng học, nhà hành chính, nhà bếp, dự kiến đưa vào sử dụng từ tháng 12. Trong thời gian này, nhà trường đã có kế hoạch mượn cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục và chăm sóc trẻ. Để đáp ứng yêu cầu của chương trình mới, đến nay, đã có 9/19 trường tiểu học trên địa bàn huyện Cam Lâm được đầu tư xây dựng xong phòng tin học. Đồng thời, Phòng GD-ĐT đã tham mưu UBND huyện việc xã hội hóa để trang bị 180 máy vi tính, bàn ghế cho 15 trường chưa có phòng máy với kinh phí 2 tỷ đồng...

Ở cấp THPT, toàn tỉnh có 11 công trình được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí hơn 53,6 tỷ đồng, trong đó có Trường THPT Nguyễn Thái Học, THPT Hoàng Hoa Thám (huyện Diên Khánh) được đầu tư từ nguồn vốn



● Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Cam Ranh chuẩn bị sách vở đón năm học mới.

Tính đến tháng 8-2024, toàn tỉnh có 521 trường mầm non, phổ thông và các trung tâm (giảm 13 trường so với năm học trước), với hơn 290.000 HS và hơn 20.000 cán bộ quản lý, GV, nhân viên. Theo kế hoạch sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, trong năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh sẽ giảm tiếp 17 trường. Trong năm 2024, toàn ngành GD-ĐT tỉnh đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường với tổng kinh phí gần 675,4 tỷ đồng; mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy gần 62 tỷ đồng. Thời gian tới, ngành sẽ đầu tư mua sắm trang thiết bị cấp THPT phục vụ Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với kinh phí dự kiến hơn 140 tỷ đồng.

Sẽ miễn toàn bộ học phí cho học sinh công lập

Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ miễn toàn bộ học phí cho HS từ cấp mầm non đến THPT công lập trong toàn tỉnh trong năm học 2024 - 2025 (thời gian thực hiện 9 tháng).



● Dãy phòng mới xây của Trường THCS Ngô Gia Tự (thị xã Ninh Hòa).

HÀNH ĐỘNG NHỎ THỂ HIỆN TÌNH YÊU LỚN!

Trong dịp Quốc khánh 2-9, trên mạng xã hội đã lan tỏa những việc làm, hành động của các tổ chức, cá nhân thể hiện tình yêu nước, lòng tự tôn dân tộc. Xem những clip, bức ảnh được chia sẻ đó, chúng ta càng thấy hành động thể hiện tình yêu nước không phải là điều gì đó quá lớn lao, mà chỉ cần những lời nói, hành động đơn giản nhưng chân thành của mỗi người.



● Các bạn trẻ ở TP. Nha Trang hướng về cờ Tổ quốc được trình chiếu trên màn hình LED đặt trước Trung tâm Hội nghị tỉnh trong dịp lễ Quốc khánh.

Những ngày qua, cộng đồng mạng đã cùng nhắc nhau thực hiện việc thay đổi ảnh đại diện của các tài khoản Facebook, Zalo... với những khung hình ý nghĩa về cờ Tổ quốc, slogan “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Nhiều người đã thực hiện việc sơn cờ Tổ quốc, bản đồ Việt Nam lên mái nhà, cánh cửa, tường nhà rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Hướng ứng chiến dịch truyền thông “Hướng về lá cờ

Tổ quốc” do Cục Thông tin đối ngoại (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ quảng cáo và truyền thông Schannel Network (TP. Hà Nội) thực hiện, nhiều màn hình LED ở khu vực công cộng, các tòa cao ốc trong cả nước đã đồng loạt trình chiếu hình ảnh cờ Tổ quốc từ 5 giờ đến 6 giờ sáng 2-9.

Tại Nha Trang - Khánh Hòa cũng xuất hiện nhiều hành động thể hiện tình yêu nước của cộng đồng mạng. Đó là buổi chào cờ ở khu vực Quảng trường 2 tháng 4 của nhóm KOC Khánh Hòa. Khoác lên mình những chiếc áo thun cờ đỏ sao vàng, gần 50 người đã nghiêm trang đứng dưới cột cờ Tổ quốc thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Công ty Cổ phần Rong biển D&T Khánh Hòa cũng tổ

chức cho toàn thể nhân viên, người lao động chào cờ nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9. Trên một số tuyến phố lớn ở TP. Nha Trang xuất hiện hình ảnh cờ Tổ quốc được sơn vẽ tại một số cửa hàng, công ty và cả nhà dân. Cộng đồng chạy bộ Nha Trang Runners thực hiện “mini game” chào mừng ngày Quốc khánh, với những cách thức chạy theo cung đường vẽ hình ngôi sao 5 cánh; chạy theo các cự ly 29km, 9,2km,

2,9km... Đặc biệt, sau buổi chạy, nhiều cá nhân hoặc từng nhóm nhỏ đã chụp hình với cờ Tổ quốc để chia sẻ với mọi người. Hay như câu chuyện của bạn trẻ Võ Văn Tim (xã Diên Phú, huyện Diên Khánh) sử dụng 54 tấm phiếu chứng nhận hiến máu nhân đạo để ghép hình lá cờ Tổ quốc...

Những hành động, việc làm nêu trên chỉ là một phần nhỏ thể hiện tình cảm của mỗi người dân đối với đất nước được bộc lộ, lan tỏa trên mạng xã hội trong những ngày qua. Nhưng qua các trào lưu, biểu hiện trên, chúng ta thấy được phần nào niềm tin, tình yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Mỗi người dù có công việc, hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đã gặp nhau ở tình cảm thiêng liêng dành cho quốc gia, dân tộc. Điều quan trọng là chúng ta phải nắm bắt được suy nghĩ, cảm xúc của giới trẻ để hướng họ đến những hành vi tích cực. Đây cũng là cách để xây dựng nên môi trường văn hóa trên không gian mạng.

Để góp phần xây dựng môi

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật dịp lễ Quốc khánh

Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao đã thực hiện một số chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ người dân và du khách ở Nha Trang - Khánh Hòa.

Theo đó, tối 3-9, tại Khu di tích quốc gia Tháp Bà Ponagar, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh thực hiện chương trình “Linh thiêng xứ Trầm”. Đây là hoạt động thường kỳ phục vụ người dân và du khách vào mỗi tối mừng 1 âm lịch hàng tháng. Các nghệ sĩ, nghệ nhân đã đem đến cho khán giả những trải nghiệm ấn tượng như: Nghi lễ dâng hương cầu an ở khu vực Mandapa; tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm truyền thống do các nghệ nhân dân tộc Chăm đến từ làng Mỹ Nghiệp (tỉnh Ninh Thuận) thực hiện; xem các tiết mục múa dân gian Chăm, sử dụng nhạc cụ truyền thống của đồng bào Chăm, tìm hiểu nghệ thuật viết thư pháp tiếng Việt... Điểm nhấn của chương trình là phần biểu diễn trích đoạn tuồng “Huyền thoại Mẹ xứ sở” do các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật

truyền thống tỉnh thực hiện...

Trước đó, tối 1-9, tại Quảng trường 2 tháng 4, tập thể Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng thực hiện chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tổ quốc ta cờ bay”. Trong khoảng 90 phút, khán giả được thưởng thức những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước; tình cảm dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh; những chặng đường chiến đấu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước... Tối 2-9, tại khu vực công viên bờ biển đối diện đường Tuệ Tĩnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố với nhiều tiết mục hay như: Một vòng Việt Nam; Bác Hồ - một tình yêu bao la; Tháng Năm nhớ Bác; Sapa nơi gặp gỡ đất trời; Rừng xanh vang tiếng Ta lư; Những ánh sao đêm... Bên cạnh đó là những tiết mục độc tấu đàn nhị, đàn tranh, ảo thuật và phần giao lưu với khán giả nhí thông qua trò chơi nhỏ để nhận những phần quà ý nghĩa.

N.T

TẢN VĂN

Cây

Mỗi dịp về quê, tôi có thói quen mang theo chiếc máy ảnh cũ để ghi lại những khoảnh khắc bình yên, vẻ đẹp nguyên sơ của nếp sống thuần nông trong ngôi làng nhỏ, nơi vẫn còn lưu giữ đầy ắp kỷ niệm tuổi thơ. Đã bao đời nay, cuộc sống người dân trong ngôi làng ấy nương nhờ hạt lúa, củ khoai trên mảnh đất cằn cỗi cha ông để lại. Gần chục năm trở lại đây, quê tôi rộ lên phong trào thanh niên đi xuất khẩu lao động khiến cho ngôi làng thay da, đổi thịt từng ngày. Những con đường đất được thay bằng đường bê tông sạch bong, những ngôi nhà ngói đơn sơ bị đập bỏ, xây lại theo phong cách mới, kiểu mái Thái kiên cố như một trào lưu. Mỗi chiều, nam thanh nữ tú chờ nhau trên những chiếc xe máy lóng cồng, phóng như bay tới các quán karaoke làng bên vui chơi, để lại hương nước hoa thoang thoang nhưng vẫn chưa thể xóa hết mùi bùn đất, mùi đồng ruộng lam lũ hằng ngày.

Những chuyến đi nước ngoài của thanh niên làng trở về khiến cho cuộc sống vật chất, tinh thần người dân quê tôi thay đổi chóng mặt theo hướng tích cực. Thế nhưng nó cũng làm nhạt đi nét đẹp nguyên sơ, mượt mà vốn có của cây đa, bến nước, sân đình. Hình ảnh các mẹ, các chị tất tả quang gánh ra đồng mỗi sáng, chiều về còn tranh thủ mang theo những gánh rơm khô, hàng nối hàng sóng bước dọc bờ đê, bóng dáng nghiêng nghiêng trong nắng chiều trông xa như một tác phẩm nghệ thuật giữa mênh mông đồng ruộng, giờ gần như không còn nữa. Sức kéo trâu, bò được giải phóng nên người ta chẳng cần dự trữ rơm, rạ để làm thức ăn cho đàn trâu, bò mỗi khi đồng về. Vì vậy, đi tìm cây rơm, cây rạ giờ đây quả thực khó vô cùng. Bước chân ra khỏi cổng làng, ruộng đồng vắng vầy, mắt một màu xanh của lúa. Vây mà hình ảnh cây rơm trong làng hầu như biến mất. Tôi mãi miết đi tìm chỉ để ghi lại cảnh bạn trẻ nô đùa quanh cây

rơm hay con trâu nằm lười lười dưới bóng râm bên cây đa vàng ươm trong mỗi buổi tà. Điều tưởng chừng đơn giản nhưng thật không dễ. Trước kia, khung cảnh này đổi bình thường nhưng vẫn hữu một chiếc máy ảnh lười quá xa xỉ. Giờ đây, máy ảnh điện thoại thông minh là bất ly thân thì hình ảnh cá nhân trong mỗi gia đình lại trở nên quý giá.

Còn nhớ câu chuyện xưa, cứ đến mùa gặt, đồng làng tôi lại đồng loạt nghỉ. Cây lúa được dân tận dụng từ gốc đến ngọn. Ngoài hạt lúa - nguồn quý giá cho mỗi gia đình phần còn lại của cây lúa được chở về hết, phơi ở khoảng sân rộng trước nhà. Khi hạt lúa đã khô, người dân cẩn thận đưa vào các khay dự trữ thì số rơm còn lại được xử lý hoàn hảo. Chỉ một chiếc cọc gỗ dài hoặc cây tre đẵn ngã cao vút xuống chắc chắn ở góc sân bắt đầu xây lên

SÁCH TRONG TÔI

Ấn tượng từ “Tự truyện một con heo”

Ra mắt vào hè năm 2023, đến nay, truyện dài “Tự truyện một con heo” (do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành) đã trở thành một trong những cuốn sách được đông đảo bạn đọc nhỏ tuổi khắp nơi trong nước nồng nhiệt đón nhận. Đặc biệt, đây cũng là cuốn sách góp phần quan trọng để nhà văn Lý Lan trở thành tác giả nữ đầu tiên giành giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn tại lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn năm 2024 do Báo Thể thao và Văn hóa tổ chức vào tháng 5-2024 tại Hà Nội.

Là câu chuyện được một con heo rừng kể lại cuộc đời mình từ khi còn nhỏ đi lạc vào một xóm ngoại ô, cho tới lúc được mọi người trong xóm cứu mang, “Tự truyện một con heo” đã tạo nên những ấn tượng khó quên. Chú heo nhỏ không biết mình đến từ đâu, ba mẹ mình là ai. Nó chỉ nhớ mình rớt ra từ cái nách rậm lông của một tay bợm nhậu, sau đó bị chó Nô Nô lôi đi, thả vào vườn nhà của một người có tên là bà “Trời đất ơi”. Từ đây, con heo nhỏ bắt đầu cảm nhận được hoàn cảnh của mình ở cái xóm trọ bình dân nằm ở rìa một thành phố. Với kinh nghiệm sống ít ỏi giữa xóm trọ toàn là người đẩy xô bồ, con vật lưu lạc phải đương đầu với bao biến động của cuộc sống, có khi suýt bị người ta bắt để quay thịt. Tuy nhiên, nhờ được vợ chồng bà “Trời đất ơi”, hai chị em là Thúy và Thanh bảo bọc chăm sóc, đồng

thời luôn được chó Nô Nô và con dê già yểm trợ, cứu nguy nên heo đã thoát khỏi những tình huống nguy hiểm, có chỗ ăn chỗ ở yên ổn.

Mặc dù vậy, dần dần chú heo rừng đã nhận ra rằng, cuộc sống rất cần tự do và lúc nào cũng mơ ước về một cuộc sống tự do. Cũng theo thời gian, con vật đã tích lũy được nhiều bài học và dũng cảm chọn lựa cuộc sống cho chính mình. Sống mà không phải bắt chước theo ai, đó là phương châm được đặt ra và chú heo rừng non nớt ngày nào đã từng bước trở nên có bản lĩnh, quyết định chọn cuộc đời đầy phiêu lưu phía trước nhằm thực hiện khao khát được trở về với núi rừng, về nơi cội nguồn của giống loài mình.

Chủ đề đặt ra trong “Tự truyện một con heo” là sự khát khao khám phá bản thân, khám phá thế giới và tìm kiếm con đường tự do. Nhưng không chỉ có vậy, cùng với những trang viết đầy lôi cuốn về cuộc phiêu lưu với nhiều tình tiết ly kỳ của chú heo, bằng nghệ thuật nhân cách hóa, nhà văn Lý Lan đã mang đến



cho bạn đọc nhiều bài học cần thiết cho cuộc sống, cũng như tình bạn, tình yêu thương, lòng dũng cảm của con người. Đặc biệt, giọng văn tường thuật đầy dí dỏm, đầy hình ảnh ngộ nghĩnh, đậm chất phương ngữ Nam Bộ lại thiên về phong cách giễu nhại của bà cũng là yếu tố tạo ấn tượng với người đọc khi tiếp cận câu chuyện được sách để cập.

Lý Lan là một nhà văn, đồng thời cũng là một dịch giả, đã gắn với nhiều thế hệ qua dịch phẩm nổi tiếng “Harry Potter” của J.K.Rowling (dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt). Trên lĩnh vực sáng tác, bà viết nhiều thể loại, từ bút ký, truyện ngắn, tiểu thuyết đến sáng tác thơ. Riêng về truyện thiếu nhi, trước “Tự truyện một con heo”, nhà văn Lý Lan từng tạo nên sự chú ý của bạn đọc với những tác phẩm như: “Ngôi nhà trong cỏ” (tác phẩm đoạt giải A cuộc thi sáng tác cho nhi đồng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1984) và tác phẩm “Bí mật giữa tôi và thần lửa đen” xuất bản năm 2009.

HẢI NHƯ

GIANG ĐÌNH

rom tuổi thơ

m dim
y rơm
chiều
giản
kiếm.
ày rất
iệc sở
à thứ
h hay
à vật
y rơm
thành



ngày
cánh
như
người
ngon.
sống
h thì
cũng
ây cả
nhà.
ời ta
áp để
cũng
ỉ cần
t thân
cầm
vườn,
xung

quanh chiếc cọc gỗ ấy. Việc xây rơm không nặng nhọc nên bọn trẻ chúng tôi cũng được huy động. Khi cây rơm cao dần, một chiếc thang nhỏ bắc lên, vài ba đứa trẻ leo lên, vừa bám cọc tre, vừa đi vòng tròn, rơm cứ vậy lần lượt được nén

chặt. Khi rơm cao gần tới mút cọc thì việc xây rơm kết thúc. Để tránh nước mưa đổ xuống, ngấm vào làm mục cọc, người ta đội cho nó một cái mũ rơm trên đỉnh, hoặc buộc vài lá cọ thật chặt phía trên cùng, có nhà cẩn thận còn trùm cả tấm

ni-lông lên trên rồi buộc lại. Vậy là xong. Cây rơm qua mấy tháng dầm mưa dãi nắng, lớp bên ngoài ngả màu mốc thối nhưng bên trong vẫn một màu vàng ươm. Khi cỏ ngoài đồng không còn thì thức ăn chính của trâu, bò trong làng là rơm. Rơm được rút dần từ phía chân cột, tạo thành những cái hòm, sau khi rút hết một vòng thì sức nặng của cây rơm phía trên khiến nó sụp xuống. Cứ như vậy, người ta rút dần cho đến khi chỉ còn trơ ra chiếc cột. Và thường đến lúc ấy, mùa đông đã đi qua, cỏ cây bắt đầu mọc lại để đàn trâu, bò tha hồ ra đồng thường thức. Thú vị nhất vẫn là cảnh bọn trẻ chúng tôi vui đùa, chơi trò trốn tìm quanh cây rơm vào những đêm hè trăng thanh, gió mát; bện bụi nhụi rơm giữ lửa, sưởi ấm khi chăn trâu, chăn bò giữa trời đông rét mướt. Mùi rơm rạ quện vào trong ký ức tuổi thơ, để đến tận bây giờ, dù có bên ba khắp nẻo nhưng vẫn không thể nào quên được.

HỒ ANH MÃO

Hoa cúc trở về

Về kìa...

Hoa cúc trên tay

Một thu đang tới làm say nhớ người

Ôm vào đấm đượm hoa tươi

Mà sao cứ nở nụ cười như hoa

Đi rồi...

Mùa nắng đã qua

Để nay trở lại thu ra gió này

Chiều ôm bó cúc lạ thay

Sao lòng cứ nhớ tháng ngày khi xưa

Đang ôm...

Bỗng lại lên mưa

Hạt mưa phảng phất lúa thừa giống mình

Ai ơi còn nhớ chữ tình

Có cô gái ấy thật xinh đón chờ.

Vì tình...

Cô lại lên thơ

Lên nhiều cảm xúc đại khờ với hoa

Ôm vào cứ muốn người ta

Trở về nơi có thu và cúc yêu.

LÊ PHƯƠNG UYÊN

Lợi dụng "lỗ hổng" trong công tác tuyển chọn, quản lý và sử dụng vận động viên (VĐV), các huấn luyện viên (HLV) đội bóng U15, U17, U19 và U21 đã có những hành vi sai phạm, dẫn đến tác động xấu, gây bức xúc trong dư luận. Mục đích của đào tạo bóng đá trẻ là tạo nguồn lực bổ sung lực lượng cho đội tuyển Khánh Hòa FC ở sân chơi chuyên nghiệp. Thế nhưng, nhiều năm qua, số lượng VĐV bóng đá trẻ được đưa lên đội hình chính chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Đã đến lúc ngành Thể thao tỉnh cần thay đổi, cơ cấu lại công tác đào tạo bóng đá trẻ.

Huấn luyện viên tự phân mức, trả công trái quy định

Đội bóng U15 được tuyển chọn theo quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao cuối năm 2022 có 25 VĐV, do ông Lê Văn Tú làm HLV trưởng. Tại thời điểm thanh tra, đội U15 còn 22 VĐV được tập luyện và ăn ở tập trung tại Câu lạc bộ Bóng đá Khánh Hòa (phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang). Việc ký kết hợp đồng vào tập trung chính thức tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh được cha, mẹ VĐV (là người giám hộ) ký kết trực tiếp với giám đốc trung tâm. Theo quy định, tiền ăn và tiền công hàng tháng được trung tâm lập danh sách và trả trực tiếp cho VĐV. Trường hợp VĐV chưa đủ tuổi vị thành niên, người giám hộ nhận thay hoặc HLV trưởng ký nhận thay nhưng phải được sự chấp thuận, ủy quyền của tất cả cha, mẹ các VĐV. Tuy vậy, trong thời gian nắm đội U15, HLV Lê Văn Tú đã thay mặt VĐV ký nhận vào danh sách nhận tiền thông qua cuộc họp đội bóng vào ngày 1-2-2023 (với chữ ký của 2 người đại diện phụ huynh và các VĐV) mà không phải được sự đồng ý, hay ủy quyền của tất cả phụ huynh theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Tiền công của VĐV đội tuyển U15 là 75.000 đồng/ngày (quy định tại Nghị định số 152/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu), tổng tiền công 22 VĐV nhận được theo danh sách chấm công (mỗi tháng từ 25 - 27 công) dao động từ 41,25 triệu đồng đến 44,5 triệu đồng. Trung tâm chi trả tiền công cho VĐV là như nhau, thế nhưng ông Tú lại tự đưa ra các mức A, B, C, D với các tiêu chí sinh hoạt tốt, đi học đầy đủ, đảm bảo nội quy, phát triển chuyên môn tốt và phát lại tiền mặt cho các VĐV (trong đó mức A là 1,1 triệu đồng, mức B là 1 triệu đồng, mức C từ 800 - 900 nghìn đồng, mức D từ 600 -

700 nghìn đồng). Như vậy, tổng số tiền công các VĐV U15 nhận thực tế từ HLV Tú là 21,7 triệu đồng, chênh lệch so với số tiền thực tế theo danh sách chấm công từ 19,5 - 22,8 triệu đồng. Số tiền chênh lệch này được ông Tú đưa vào quỹ đội để sử dụng cho các mục đích đi dã ngoại, ăn buffet, đá giao hữu tại các tỉnh: Bình Định, Đắk Lắk, Phú Yên, Ninh Thuận... Tuy vậy, việc chi tiêu nguồn quỹ đội bóng này không được công khai, minh bạch và điều đó là không hợp lệ, trái quy định.

Tương tự, đội U21 do HLV Huỳnh Hữu Đức nắm giữ, chế độ tiền ăn, tiền công được trung tâm chuyển qua tài khoản của VĐV hoặc VĐV trực tiếp ký nhận nếu chưa kịp mở tài khoản ngân hàng. Song, thẻ ATM và mật khẩu thẻ ATM do HLV giữ, trực tiếp rút tiền, đóng tiền ăn, chi trả tiền công trực tiếp cho VĐV, số tiền chênh lệch được đưa vào quỹ đội bóng để mua các vật dụng cá nhân cho VĐV như: Bàn chải đánh răng, xà phòng, khăn mặt, mua vé xe, tàu cho VĐV về quê và phụ giúp điều trị chấn thương... Qua xác minh, tất cả VĐV đội bóng đều thừa nhận sự việc trên. Tuy vậy, việc HLV Huỳnh Hữu Đức giữ thẻ, mật khẩu thẻ ATM và tự rút tiền của VĐV là không đúng quy định. Đồng thời, việc thu chi quỹ đội bóng cũng không được công khai trong các thành viên đội bóng.



● Các cầu thủ đội bóng đá U19.

GÓC KHUẤT

CỦA bóng đá trẻ Khánh Hòa

KỶ 1: Nhiều sai phạm ở các đội bóng đá trẻ

Kết luận của Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao cho thấy, các HLV đội bóng U15, U17, U19, U21 tại Trung tâm Huấn luyện kỹ thuật thể thao tỉnh đã có nhiều sai phạm trong công tác tuyển chọn, quản lý và sử dụng VĐV. Trong đó, có những sai phạm kéo dài, hành vi cố tình, có dấu hiệu hình sự, Thanh tra sở kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra.



● Ông Đặng Đạo và ông Nguyễn Tý.

Chiếm giữ tiền ăn, tiền công của vận động viên

Theo kết luận thanh tra, 2 HLV đội bóng đá trẻ Khánh Hòa là ông Đặng Đạo (đội U19) và ông Nguyễn Tý (đội U17) đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm giữ tiền công và tiền ăn của VĐV thông qua việc giữ thẻ ATM, giữ mật khẩu ATM, tự ý rút tiền của VĐV song chỉ chi trả một phần, hoặc thậm chí có trường hợp không trả cho VĐV và lấy đó dùng vào việc riêng.

Đối với đội U19 (thời điểm hiện tại) do ông Đặng Đạo làm HLV trưởng, theo xác minh, tổng số tiền HLV này chiếm giữ tiền công, tiền ăn của VĐV

từ năm 2021 đến 2023 chênh lệch gần 2,25 tỷ đồng so với số tiền các VĐV thực nhận. Cụ thể, năm 2021, đội bóng đá do ông Đặng Đạo phụ trách được chuyển tuyển đào tạo từ U15 lên U17 với số lượng 25 VĐV. Tại thời điểm này, số tiền công, tiền ăn chênh lệch ông Đặng Đạo chiếm giữ của các VĐV là 526,4 triệu đồng. Năm 2022, con số chênh lệch bị HLV chiếm giữ lên đến 899,4 triệu đồng. Năm 2023, với số lượng 22 VĐV, tổng số tiền công, tiền ăn chênh lệch HLV này chiếm giữ là 820,1 triệu đồng. Tương tự, ở đội bóng U17 (thời điểm hiện tại) do HLV Nguyễn Tý làm HLV trưởng, tổng số tiền ăn, tiền công của 22 VĐV mà HLV này đã nhận từ năm 2021 đến 2023 nhưng

không phát hoặc chỉ phát một phần nhằm giữ phần chênh lệch cũng không hề nhỏ.

Không chỉ vậy, trong 3 năm (từ 2021 đến 2023), ông Nguyễn Tý đã kê khống việc tập luyện ngày thứ Bảy, trong khi các VĐV đội bóng ở trong tình được cho về nhà, các VĐV ngoài tỉnh ở lại trung tâm, không tập luyện nhưng vẫn chấm công, làm thất thoát ngân sách với số tiền 184,6 triệu đồng. HLV U19 là ông Đặng Đạo không đề xuất với giám đốc trung tâm ban hành quyết định thôi tập, vẫn để danh sách tập luyện đội bóng với các VĐV đã nghỉ tập để hưởng chế độ tiền công, tiền ăn làm thất thoát ngân sách 315,4 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm của ông Đặng Đạo và ông Nguyễn Tý, với cương vị là HLV trưởng các đội U19, U17, đã cố tình lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thất thoát ngân sách nhà nước và chiếm giữ một phần tiền công, tiền ăn của VĐV. Việc sai phạm của 2 HLV nói trên diễn ra trong thời gian dài (3 năm), trong quá trình thanh tra ông Đặng Đạo đã không nhận thức rõ hành vi vi phạm, vẫn tiếp tục sai phạm khi yêu cầu VĐV U19 chuyển tiền ăn, tiền công cho mình (tháng 7) để chiếm giữ nên Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao đã có kiến nghị yêu cầu tạm đình chỉ công tác đối với HLV này. Do tính chất phức tạp của vụ việc, Thanh tra sở đã kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra về các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự của các HLV nói trên; đồng thời kiến nghị xử lý trách nhiệm, chấn chỉnh đối với các tập thể, cá nhân trong việc buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện cho các HLV bóng đá trẻ sai phạm trong thời gian dài.

AN NHIÊN

KỶ 2: Cần chấn chỉnh, xử lý

(Xem tiếp Báo Khánh Hòa thứ Năm, ngày 5-9)

Trong thời gian nghỉ lễ, công an các đơn vị, địa phương tăng cường xuống cơ sở bám tuyến, bám địa bàn, triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các nhóm tội phạm có nguy cơ gia tăng trong dịp nghỉ lễ, như: Gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp, cướp giật. Đồng thời, bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát ở các địa điểm vui chơi, tập trung đông người; phối hợp tăng cường công tác quản lý hành chính, kiểm tra các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT nhằm phòng ngừa tội phạm. Qua đó, trong kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh không xảy ra tội phạm về trật tự xã hội. Trong kỳ nghỉ lễ, Công an huyện Cam Lâm đã tổ chức vây bắt 4 đối tượng để xử lý về các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đơn vị Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng, phương tiện tổ chức các ca tuần tra vũ trang ban đêm, phối hợp với cảnh sát khu vực, công an các xã, phường, thị trấn tổ chức tuần tra khép kín địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn

KỠ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9:

Tình hình an ninh, trật tự được bảo đảm

Chiều 3-9, lãnh đạo Phòng Tham mưu, Công an tỉnh cho biết, nhờ chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trong tỉnh ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp xảy ra; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật diễn ra an toàn; ANTT tại các điểm vui chơi, du lịch, khu công cộng được đảm bảo.



● Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ tại khu vực Quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha Trang.

chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. Tổ tuần tra 979 Công an tỉnh đã tổ chức 9 lượt tuần tra khép kín địa bàn để phòng ngừa tội phạm. Các tổ tuần tra 979 thuộc công an các huyện,

thị xã và thành phố trong tỉnh đã tiến hành 22 lượt tuần tra. Qua các đợt tuần tra, Tổ tuần tra 979 Công an TP. Cam Ranh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy; ngăn chặn kịp thời

nhóm thanh niên ở thành phố mang theo hung khí với mục đích giải quyết mâu thuẫn.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong dịp lễ, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh đã tăng cường các mặt công tác, triển khai chiến dịch tuyên truyền, hướng dẫn người dân tự kiểm tra an toàn PCCC kết hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, chung cư cao tầng và khu vực đông dân cư không đảm bảo quy định về PCCC. Đồng thời, tăng cường công tác thường trực về lực lượng, phương tiện, trực chiến 24/24 giờ trong thời gian trước, trong và sau dịp lễ; tổ chức rà soát các phương án chữa cháy và CNCH tại các cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ phức tạp; bố trí lực lượng, phương tiện tham

gia ứng trực tại các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn TP. Nha Trang. Qua đó, trong kỳ nghỉ lễ, trên địa bàn toàn tỉnh không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong kỳ nghỉ lễ, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông đường bộ (2 vụ ở TP. Nha Trang; Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Cam Ranh và Cam Lâm, mỗi địa phương xảy ra 1 vụ), làm 4 người tử vong, 4 người bị thương. Cũng trong thời gian này, trên địa bàn TP. Nha Trang đã xảy ra vụ 1 người nước ngoài nhảy lầu tự tử. Nhận được tin báo, lực lượng y tế tới hiện trường và xác định người này đã tử vong.

✍️ THÁNH LONG

Đội Quản lý thị trường số 1:

Xử phạt 2 doanh nghiệp xăng, dầu không đăng ký thời gian bán hàng

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, từ tháng 5 đến tháng 8-2024, Đội QLTT số 1 đã chủ trì, tổ chức kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn TP. Nha Trang. Hoạt động này nhằm thực hiện Kết luận thanh tra số 1061/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng, dầu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các doanh nghiệp và cửa hàng trực thuộc doanh nghiệp đều chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh xăng, dầu; điều kiện kinh doanh; hợp đồng mua bán; nguồn gốc, xuất xứ xăng, dầu; quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng, dầu theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, đội chưa phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất

hợp lý. Tuy nhiên, đội đã phát hiện 2 doanh nghiệp không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng, dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Đội QLTT số 1 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng. Hiện nay, các doanh nghiệp đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Dịp này, Đội QLTT số 1 cũng đã tuyên truyền, hướng dẫn các quy định pháp luật cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu và vận động ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; không găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán, giảm thời gian bán hàng trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu.

✍️ KHÁNH HÀ



● Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một đơn vị kinh doanh xăng, dầu trên biển.

4 ngày nghỉ lễ:

Toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 31-8 đến 3-9), toàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông năm nay giảm 4 vụ, giảm 3 người

chết, tăng 2 người bị thương.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 654 trường hợp, trong đó có 56 xe ô tô khách, 191 xe tải, 137 xe ô tô con, 2 container, 263 xe máy...; số tiền phạt tạm tính

hơn 1,3 tỷ đồng. Các lỗi vi phạm tập trung xử lý gồm: Vi phạm nồng độ cồn (97 trường hợp); vi phạm tốc độ (173 trường hợp); coi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ (8 trường hợp).

✍️ VĂN KỶ

Mạo danh tổ chức để lừa đảo tuyển dụng, thông báo trúng tuyển

Thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không, gần đây có nhiều cuộc gọi, email người dùng hỏi về nội dung tuyển dụng đăng trên trang web và các nền tảng mạng xã hội... Tuy nhiên, những thông tin này là không chính xác. Đối tượng lừa đảo đã mạo danh doanh nghiệp, tổ chức tạo lập fanpage giả, sao chép bài viết, hình ảnh đã được đăng tải từ website chính thống, hoặc các báo điện tử khiến nhiều người bỏ qua việc kiểm chứng, xác thực thông tin, làm theo lời dẫn dụ của các đối tượng lừa đảo, có nguy cơ trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo tuyển dụng.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần tuyệt đối cẩn trọng trước các lời mời chào về những công việc trên mạng xã hội. Người lao động cần truy

cập trang web chính thức của công ty hoặc liên hệ trực tiếp với phòng nhân sự qua thông tin liên lạc công khai để xác nhận tính hợp lệ của thông tin tuyển dụng. Tuyệt đối không dựa vào thông tin từ email hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc. Đồng thời, người dân cần sử dụng các dịch vụ tra cứu doanh nghiệp hoặc cơ quan đăng ký doanh nghiệp để xác minh thông tin về công ty.

Cũng trong tuần qua tiếp tục xuất hiện tình trạng giả mạo đầu mối của một số trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh, để lừa chuyển tiền học phí, lệ phí nhập học. Theo Cục An toàn thông tin, đối tượng lừa đảo có thể tạo ra các trang web giả mạo của trường đại học; giả danh là nhân viên của nhà trường, gửi email hoặc gọi điện thoại yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân

hay thanh toán học phí qua các phương thức không chính thức. Đối tượng cũng có thể thông qua các phương thức lừa đảo như email giả mạo, tin nhắn giả mạo để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng.

Trước thực trạng này, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân kiểm tra các thông tin từ trường đại học hoặc tổ chức tài chính qua các kênh chính thức và liên hệ trực tiếp với trường nếu có bất kỳ nghi ngờ nào. Tuyệt đối không nhấp vào liên kết trong các email hoặc tin nhắn không rõ nguồn gốc và không cung cấp thông tin cá nhân cho các bên không xác định. Luôn thực hiện các khoản thanh toán học phí qua các kênh thanh toán chính thức do trường đại học hoặc tổ chức tài chính cung cấp.

✍️ T.K (Theo hanoimoi)

THỜI SỰ QUỐC TẾ

HỢP TÁC TÌNH BÁO QUÂN SỰ ASEAN VÌ HÒA BÌNH, AN NINH TRONG KHU VỰC

Sáng 3-9 tại thủ đô Vientiane, Lào đã diễn ra Hội nghị người đứng đầu Tình báo quân đội các nước ASEAN lần thứ 21 (AMIM-21), với sự tham dự của người đứng đầu Tình báo quân đội 10 nước ASEAN cùng đại diện Timor Leste tham dự với tư cách quan sát viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu nhận định: ASEAN là một trong những khu vực có chiến lược quan trọng cả về địa chính trị, quân sự và kinh tế - xã hội. Hiện nay, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có những mối đe dọa, thách thức an ninh cũ và mới, tác động trực tiếp và gián tiếp tới hòa bình, ổn định và sự phát triển của khu vực. Vì

vậy, ASEAN cần phải tiếp tục hợp tác để giải quyết những thách thức đó.

Với chủ đề "ASEAN hợp tác vì hòa bình, an ninh và tự cường", đại biểu các nước thành viên ASEAN đã cùng nhau trao đổi quan điểm về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực Tình báo quân sự/quốc phòng ASEAN, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác vì hòa bình, an ninh và tự cường ở khu vực, phù hợp với quan điểm và tinh thần chung của Hội nghị Tư lệnh Quốc phòng ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các hội nghị liên quan được tổ chức trong năm.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã tập trung thảo

luận và trao đổi quan điểm về tình hình nổi bật trong khu vực, quan hệ hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN trong khuôn khổ quân sự/quốc phòng, đặc biệt là trên lĩnh vực tình báo, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế hợp tác chuyên ngành như Chương trình giao lưu tình báo trẻ ASEAN (AJIIP), ASEAN con mắt chúng ta (AOE), Cộng đồng tình báo quân sự/quốc phòng ASEAN (AMIC). Qua đó, tiếp tục tăng cường năng lực, lòng tin, sự tin cậy lẫn nhau trong việc ứng phó với những thách thức an ninh, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Theo VOV

THẾ GIỚI 24 GIỜ

● Ngày 3-9, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông báo nước này đã mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Baghdad của Iraq. Quyết định được đưa ra sau 33 năm cơ quan ngoại giao Thụy Sĩ đóng cửa tại quốc gia Trung Đông này do Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991. Thông báo nhấn mạnh với động thái trên, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đặt mục tiêu tăng cường quan hệ song phương với quốc gia đông dân này và làm sâu sắc hơn hợp tác trong các vấn đề kinh tế, an ninh và di cư.

● Bộ trưởng Bộ Nội vụ Congo, ông Shabani Lukoo cho biết, âm mưu vượt ngục hàng loạt tại nhà tù Makala ở thủ đô Kinshasa đã làm ít nhất 129 tù nhân tử vong, đồng thời gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Một vụ hỏa hoạn cũng đã xảy ra tại tòa nhà hành chính của nhà tù Makala, kho thực phẩm và khu vực bệnh viện. Khoảng 59 người bị thương.

● Theo báo cáo thường niên của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), một tổ chức thành viên phi lợi nhuận, thi cử 10 USD

chi tiêu trên toàn cầu trong năm 2024, sẽ có 1 USD dành cho du lịch khi mọi người nhanh chóng đặt phòng khách sạn, du thuyền và các chuyến bay. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch đang tăng mạnh. WTTC ước tính rằng đóng góp của ngành này vào GDP toàn cầu trong năm 2024 sẽ tăng 12,1% so với năm trước lên 11.100 tỷ USD, chiếm 10% GDP toàn cầu. Con số này tăng khoảng 7,5% so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2019.

● Ngày 3-9, chính quyền tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, kích hoạt phản ứng khẩn cấp mức 4 khi cơn bão Yagi, cơn bão thứ 11 trong năm nay, chuẩn bị đổ bộ vào bờ biển của tỉnh này. Theo Cục Khí tượng tỉnh Hải Nam, sức gió mạnh nhất gần tâm bão sẽ lên cấp 15 - 17 (cấp bão mạnh hoặc siêu bão). Do ảnh hưởng của bão, các vùng biển ngoài khơi tỉnh này sẽ bị có gió giật mạnh từ đêm 3-9 đến ngày 8-9, đảo Hải Nam sẽ có mưa lớn từ ngày 5-9 đến 7-9.

P.V (Tổng hợp)

CHI TRẢ LƯƠNG HƯỞNG THÁNG 9 TỪ NGÀY 4-9

Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, từ ngày 31-8 đến 3-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người thụ hưởng sau kỳ nghỉ lễ. Lịch chi trả cho người hưởng qua tài khoản ngân hàng của BHXH các tỉnh bắt đầu từ ngày 4-9 hoặc 5-9-2024 theo phân luồng đã được thông báo, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10-9.

Để giảm bớt các khâu trung gian, chi trả sớm nhất, kịp thời nhất để người hưởng nhận được tiền sớm nhất ngay từ đầu tháng, từ ngày 1-8, BHXH Việt Nam đã thực

hiện chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng tại BHXH 43 tỉnh, thành phố.

Trong kỳ chi trả tháng 9-2024, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại 43 BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai theo hình thức này trong kỳ chi trả tháng 8-2024. Đối với 20 BHXH tỉnh còn lại, tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân và tiền mặt qua hệ thống bưu điện.

Hiện, cả nước có gần 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, ngành BHXH Việt Nam đã tích cực truyền thông, phổ biến những ưu điểm, tiện ích của việc nhận chế độ qua tài khoản với tinh thần để người thụ hưởng tự nguyện tham gia. Đến nay, tại khu vực thành thị đã có khoảng 74% số người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân (tăng khoảng 10% so với năm 2023).

T.H

HÁO HỨC... TIẾP THEO TRANG 5

gây khó khăn trong việc dự phòng để thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đến năm 2026. Bởi ngoài số biên chế được giao, còn có số biên chế được bổ sung, nếu tuyển dụng hết số giao mà không để dự phòng thì tình không thể thực hiện tinh giản theo số giao tại Quyết định số 72, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan Đảng, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022 - 2026. Mặt khác, số giao bổ sung hàng năm có thay đổi, không ổn định, nếu thực hiện tuyển dụng hết sẽ gặp khó khăn khi có sự điều chỉnh. Bên cạnh đó, Nghị định số 111 không cho phép thực hiện hợp đồng đối với số lượng GV chưa tuyển dụng đủ so với số giao hoặc hợp đồng thay cho số GV nghỉ hưu, nghỉ việc, nghỉ thai sản trong năm, gây thiếu nhân lực trầm trọng đối với ngành GD-ĐT.

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, sở và các địa phương đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có văn bản báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vấn đề này, trong đó đề xuất cho phép tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp GD-ĐT năm học 2024 - 2025 trong khi chờ Ban Tổ chức Trung ương quyết định giao biên chế năm 2024 - 2025 cho tỉnh Khánh Hòa. Việc tạm giao nhằm đảm bảo đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ và đảm bảo tiêu chí "Có HS là có GV".

Trong khi đó, ở cấp THPT lại có tình trạng thừa, thiếu GV cục bộ, xuất phát từ việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục, tinh giản biên chế theo lộ trình, việc lựa chọn tổ hợp môn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018... Trong khi chờ tạm giao số lượng người làm việc, Sở GD-ĐT và các địa phương đã thực hiện một số giải pháp, như: Chuyển chuyển GV, điều động GV từ nơi thừa sang nơi thiếu, cho phép GV giảng dạy liên trường, triển khai kế hoạch tuyển dụng.

Theo ông Võ Hoàn Hải, khắc phục những khó khăn, toàn ngành GD-ĐT tỉnh quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong năm học 2024 - 2025. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hiệu quả ở tất cả các khối lớp, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo chương trình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học; tuyển dụng bổ sung biên chế GV còn thiếu nhằm khắc phục tình trạng thiếu GV. Ngành cũng sẽ tập trung duy trì chất lượng giáo dục đại trà, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trong đó có việc triển khai giai đoạn 2 (xây dựng nhà thi đấu, hội trường...) của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang); đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy và học. Vào đầu năm học mới, Sở GD-ĐT sẽ khai trương Trung tâm Điều hành về GD-ĐT tỉnh.

H.N

TIN VĂN

➤ Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến nay, toàn tỉnh có 3 công trình nhà máy thủy điện đang hoạt động, gồm: Ea Krông Rou có công suất 28MW tại xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển miền Trung làm chủ đầu tư; Sông Giang 2 có công suất 37MW tại xã Khánh Trung (huyện Khánh Vĩnh) do Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang làm chủ đầu tư; Sông Chò 2 có công suất 7MW tại xã Khánh Hiệp (huyện Khánh Vĩnh) do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò làm chủ đầu tư. Theo báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy điện năm 2024 của các chủ đầu tư, các đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh đều ở trạng thái bình thường, không xuất hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn

như: Sụt, lún, sạt lở, sạt trượt. Các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo đúng quy định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ bản đã tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được phê duyệt. (Minh Hồng)

➤ UBND tỉnh vừa có kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh. Được biết, thực hiện Đề án của Chính phủ, giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Xây dựng phân bổ chỉ tiêu cho tỉnh Khánh Hòa là 7.800 căn hộ; trong đó giai đoạn 2021- 2025 là 3.400 căn hộ và giai đoạn 2026 - 2030 là 4.400 căn hộ. (Trần Hồng)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024

Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 như sau:

I. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: 05

1. Nghiên cứu viên nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái nhóm tuyền trùng biển; chế tác và trưng bày các bộ sưu tập mẫu động vật không xương sống: 01 người.

2. Nghiên cứu viên nghiên cứu phân loại học, sinh học, sinh thái nhóm động vật giáp xác: 01 người.

3. Nghiên cứu viên nghiên cứu sinh học, sinh thái nhóm rong biển phụ sinh: 01 người.

4. Nghiên cứu viên nghiên cứu thủy triều, dao động mực nước biển: 01 người.

5. Di sản viên hạng III: 01 người.

II. Điều kiện dự tuyển:**1. Điều kiện chung:**

Đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các quy định hiện hành.

2. Điều kiện về trình độ chuyên môn đối với từng vị trí việc làm cần tuyển dụng:

2.1. Nghiên cứu viên nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái nhóm tuyền trùng biển; chế tác và trưng bày các bộ sưu tập mẫu động vật không xương sống: tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành Sinh học, Công nghệ sinh học.

2.2. Nghiên cứu viên nghiên cứu phân loại học, sinh học, sinh thái nhóm động vật giáp xác: tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành Sinh học,

Công nghệ sinh học.

2.3. Nghiên cứu viên nghiên cứu sinh học, sinh thái nhóm rong biển phụ sinh: tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành Sinh học, Công nghệ sinh học.

2.4. Nghiên cứu viên nghiên cứu thủy triều, dao động mực nước biển: tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành Hải dương học, Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo.

2.5. Di sản viên hạng III: tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành Bảo tàng học, Xã hội học, Quản lý di sản.

3. Điều kiện về trình độ tin học, ngoại ngữ và kinh nghiệm công tác đối với các vị trí việc làm cần tuyển dụng:

- Ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

- Tin học: có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm công tác chuyên môn và các điều kiện khác theo yêu cầu vị trí việc làm.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 85/2023/NĐ-CP hoặc xem chi tiết trên trang thông tin điện tử của Viện Hải dương học: www.vnio.org.vn);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm

quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Bản sao căn cước công dân và các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm (trường hợp văn bằng bằng tiếng nước ngoài cần công chứng dịch thuật sang tiếng Việt);

- Các minh chứng về kinh nghiệm công tác và yêu cầu khác theo từng vị trí việc làm.

5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời hạn: từ ngày thông báo đến hết ngày 30/9/2024, trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu.

- Địa điểm: Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Hải dương học, số 01 Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 0258. 3590036.

6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

7. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 10-11/2024 tại Viện Hải dương học.

8. Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đ/người.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre thông báo:

1. Niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và di dời chỗ ở điều chỉnh, bổ sung đối với 03 trường hợp (đúng tên kê khai) bị ảnh hưởng giải tỏa bởi dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre để thân nhân gia đình có chỗ ở được biết, cụ thể như sau:

1) Nguyễn Văn Nhu - 61/16 Trần Phú, Vĩnh Nguyên

2) Phan Văn Hay - 83/1/5 Trần Phú, Vĩnh Nguyên

3) Nguyễn Ngọc Quảng - Bích Đầm, Vĩnh Nguyên

2. Địa điểm niêm yết: Tại Tổ Đầm Bẩy phường Vĩnh Nguyên; Trụ sở UBND phường Vĩnh Nguyên và Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa.

3. Thời gian niêm yết: 20 ngày (sau 03 ngày kể từ ngày ký thông báo).

4. Ý kiến góp ý (nếu có) diễn theo mẫu đính kèm và gửi về UBND phường Vĩnh Nguyên hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất Khánh Hòa - Số 13 A Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.

5. Sau thời hạn niêm yết trên, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư Phát triển đảo Hòn Tre sẽ tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn chỉnh phương án trình thẩm định và phê duyệt theo trình tự.

Chương trình truyền hình

THỨ TƯ (4-9)

VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h30: Giải mã cuộc sống; 13h05: Phim: Cửa hàng tạp hóa (T.16); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 20h10: Tọa đàm; 21h: Phim: Hoa sữa về trong gió (T.5); 22h35: Ánh sáng trí thức.

VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 12h: Phim: Trò chơi phù thủy (T.76); 18h10: Phim: 30 chưa phải

là hết (T.33); 20h: Phim: Đi giữa trời rục rồ (T.26); 20h30: Bật mí bí mật; 21h40: Phim: Độc đạo (T.3); 22h40: Phim; 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Hồng Hải Nhi (T.7); 12h15: Phim: Đố ba biết mẹ đang nghĩ gì (T.2); 20h10: Phim: Người mẹ kể kỳ lạ (T.10); 21h: Phim: Ngã rẽ số phận (T.29); 21h50: Phim: Áo ảnh hôn nhân (T.17).

(Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO**Khánh Hòa****ĐT: (0258). 3817979 FAX: (0258). 3562950****Email: quangcaobkh@gmail.com****LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC TRUNG TÂM NHA TRANG TỪ NGÀY 06/09 ĐẾN 08/09/2024.**

NGÀY	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ	KHU VỰC CẮT ĐIỆN	THỜI GIAN
06/09	ĐL Vĩnh Hải	Khách hàng Chung cư Bình Phú (T.278B).	Từ 08h00 đến 09h15
		Khách hàng Cty CP Vega City (T.298C).	Từ 09h30 đến 10h45
	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần thôn Đất Lành (T.449).	Từ 07h00 đến 17h00
		Khách hàng Cty TNHH ADV đường Thống Nhất (T.348).	Từ 07h30 đến 08h30
		Một phần đường 2 tháng 4 (T.38B).	Từ 08h45 đến 09h45
07/09	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường 2 tháng 4 (T.38A).	Từ 10h00 đến 11h00
		Một phần đường 2 tháng 4 (T.67A).	Từ 14h00 đến 15h00
		Một phần đường Phan Chu Trinh (T.194); Khách hàng: Trung tâm kiểm soát tần số KV7 (T.145), Trung Tâm Viễn Thông Khu vực III (T.181), Trung tâm Viễn Thông Tỉnh (T.185).	Từ 06h00 đến 10h30
08/09	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường Phan Chu Trinh (T.06B).	Từ 06h00 đến 14h00
		Khách hàng: Học viện Lục quân Đà Lạt 36 T.Phú (T.124), TT DV - DL - Giải trí E-Land 4 Seasons (T.143), Ks Duy Tân (T.239), Trường Đại Học Khánh Hòa (T.434).	Từ 06h00 đến 11h30

Ghi chú: - Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước tính trong 4 ngày nghỉ lễ 2-9 (từ ngày 31-8 đến 3-9), Khánh Hòa đón hơn 175.200 lượt khách lưu trú, tăng 14,6% so với đợt nghỉ lễ năm 2023; trong đó có hơn 130.000 lượt khách nội địa (tăng 0,5%), hơn 45.000 lượt khách quốc tế (tăng 92,6%); doanh thu từ khách du lịch ước đạt 756,3 tỷ đồng. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã đón khoảng 8,2 triệu lượt khách lưu trú. Nhiều khả năng, ngành Du lịch tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón 9 triệu lượt khách lưu trú trong tháng 9.

Lượng khách tăng trong đợt lễ

Tuy không có sự kiện lớn được tổ chức nhưng với sản phẩm du lịch đa dạng, thuận lợi về giao thông, Khánh Hòa đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ lễ, trong đó khách tập trung cao điểm nhất là ngày 1 và 2-9. Bên cạnh lượng khách di chuyển bằng đường hàng không, với thuận lợi về đường bộ (cao tốc thông suốt từ TP. Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa), Khánh Hòa đã đón một lượng khách khá lớn từ các tỉnh, thành phía nam và các địa phương lân cận. Theo báo cáo của Sở Du lịch, ước tính các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh đã đón hơn 403.000 lượt khách trong đợt lễ này, tăng hơn 15% so với cùng đợt lễ năm 2023.

Với dịch vụ vui chơi giải trí đa dạng và đẳng cấp, VinWonders Nha Trang vẫn là điểm đến thu hút lượng khách lớn. Ngoài các trò chơi mạo hiểm, tham quan thủy cung, vườn quý vương..., rất nhiều du khách đã vui chơi



● Khách du lịch chụp ảnh với đội vũ công ở Vinpearl Harbour.

để đi chơi ở VinWonders Nha Trang. Đây là điểm đến khá thú vị được nhiều người Hàn Quốc giới thiệu. Hy vọng tôi sẽ có những trải nghiệm vui vẻ ở đây”.

Các tour du lịch tham quan biển, đảo vịnh Nha Trang cũng rất hút khách. Ông Nguyễn Văn Phú - Trưởng Bến tàu du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết: “Trong đợt lễ, có hơn 22.000 lượt khách rời bến tàu đi các

Thông tin - Truyền thông, Viện Hải dương học, trong 4 ngày nghỉ lễ, có khoảng 17.000 lượt khách đến bảo tàng để tham quan, tìm hiểu về đa dạng sinh học biển và chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các điểm đến như: Hòn Tằm, Khu tắm bùn I-Resort, các hoạt động vui chơi giải trí, ẩm thực tại Bến du thuyền Ana Marina; tour du ngoạn biển đêm của các du thuyền Sea Life, Emperor... mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo và mới lạ. Các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã tổ chức nhiều dịch vụ ẩm thực để phục vụ du khách. Trong đó, Khu du lịch Champa Island Nha Trang tổ chức tiệc buffet kết hợp thả hoa đăng trên



● Khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa trong những ngày đầu tháng 9.

ở Vinpearl Harbour để được thưởng thức chương trình Stunt show: Rise of Ocean Princess (Huyền thoại biển xanh), Tata Show... và chiêm ngưỡng các màn pháo hoa tầm cao (3 đêm liên tục từ ngày 31-8 đến 2-9). Đội cáp treo để sang vui chơi ở quần thể du lịch Vinpearl ở đảo Hòn Tre (Nha Trang), chị Kyeo Ngeun Baek (du khách Hàn Quốc) chia sẻ: “Tôi đi du lịch ở Nha Trang 4 ngày cùng bạn bè. Hôm nay tôi đến đây từ sáng

tour, điểm tham quan trong vịnh Nha Trang như: Bãi Tranh Island, Con Sẻ Tre, Vịnh San Hô, bãi Mini... Bên cạnh khách nội địa, khá nhiều du khách Hàn Quốc cũng lựa chọn các tour biển, đảo để khám phá vẻ đẹp của Nha Trang”. Các điểm tham quan nổi tiếng ở Nha Trang như: Bảo tàng Hải dương học, chùa Long Sơn, Tháp Bà Ponagar... cũng được nhiều du khách quan tâm. Theo ông Trương Sĩ Hải Trình - Phó Trưởng phòng

Du lịch

TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH SỚM

sông Cái. The Anam Cam Ranh tổ chức tiệc hải sản nướng kết hợp biểu diễn âm nhạc tại nhà hàng Làng Việt... “Qua báo cáo nhanh của các đơn vị, ước tính lượng khách, doanh thu du lịch của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay tăng khoảng 15% so với kỳ nghỉ lễ năm 2023. Lượng khách du lịch khá đông nhưng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh không tăng giá dịch vụ. Các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm...”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết.

Sẽ hoàn thành sớm các chỉ tiêu về du lịch

Với việc đón lượng khách khá lớn trong đợt lễ 2-9, du lịch Khánh Hòa đã “chốt hạ” một mùa du lịch hè rực rỡ. Trước đó, với 3 tháng cao điểm du lịch hè, du lịch Khánh Hòa đã tăng tốc rất nhanh để hướng đến hoàn thành sớm các chỉ tiêu về du lịch năm 2024. Theo báo cáo của Sở Du lịch, 8 tháng năm 2024, toàn tỉnh đã đón hơn 8 triệu lượt khách lưu trú. Trong đó, khách quốc tế hơn 3,2 triệu lượt; khách nội địa hơn 4,8 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 39.513,7 tỷ đồng. Cộng thêm lượng khách trong đợt lễ 2-9, đến thời điểm này, Khánh Hòa đã đón khoảng 8,2 triệu

lượt khách lưu trú, trong đó có 4,95 triệu lượt khách nội địa, 3,25 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 40.200 tỷ đồng. “Năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu sẽ đón 9 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch 40.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này, du lịch tỉnh đã vượt chỉ tiêu về lượng khách quốc tế, doanh thu du lịch năm 2024. Tổng lượt khách lưu trú cũng đã đạt hơn 90% chỉ tiêu của năm. Với sự ổn định của thị trường khách quốc tế, nhiều khả năng ngành Du lịch tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón khách năm 2024 ngay trong tháng 9”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh chia sẻ.

Sau lễ 2-9 là giai đoạn thấp điểm của thị trường du lịch nội địa, tuy nhiên du lịch Khánh Hòa vẫn sẽ đón một lượng khách quốc tế khá lớn trong những tháng cuối năm 2024. Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, hiện nay, mỗi ngày có hơn 30 chuyến bay quốc tế từ các nước đến sân bay Cam Ranh. Trong đó, gần 20 chuyến bay từ các thành phố của Hàn Quốc, tiếp theo là Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia... Theo ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, với sự thuận lợi về đường bay, công tác truyền thông xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, ngành Du lịch Khánh Hòa sẽ vượt cao so với các chỉ tiêu đề ra từ đầu năm 2024.

✍️ XUÂN THÀNH

Trong 4 ngày nghỉ lễ, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 70,9%; trong đó một số cơ sở lưu trú ở Bãi Dài và khu nghỉ dưỡng đẹp ở Nha Trang có công suất phòng trên 90%; một số khách sạn ven đường biển Trần Phú có công suất trên 70%. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt 756,3 tỷ đồng, tăng 14,2%.



● Khách du lịch xuống tàu đi tour tham quan biển, đảo vịnh Nha Trang.